

Công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đang bước vào thời kỳ hội nhập toàn diện ngày càng sâu rộng. Việt Nam đang nổi lên như một biểu tượng của hòa bình, hợp tác, phát triển. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin đang mở ra nhiều cơ hội cho đất nước. Bên cạnh đó, bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; sự tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, tranh chấp trên biển Đông có những diễn biến phức tạp đe dọa an ninh, chủ quyền quốc gia. Trong nước, tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của một bộ phận cán bộ, đảng viên; các thế lực thù địch tăng cường sử dụng mạng xã hội để chống phá cách mạng Việt Nam; mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế đã có những tác động không nhỏ đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trở thành thách thức đối với công tác tư tưởng của Đảng. Những yêu cầu, nhiệm vụ mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đòi hỏi công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải quyết liệt đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Trên cơ sở nhận thức đúng tình hình, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, ngành Tuyên giáo Thái Bình luôn tích cực đổi mới, chủ động triển khai có hiệu quả công tác tuyên giáo với phương châm: đổi mới - toàn diện - sâu sắc - sáng tạo - hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xác định 5 trọng tâm đổi mới của ngành: đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để tham mưu hoạch định các chủ trương, chính sách của tỉnh; đổi mới công tác tuyên truyền cả bề rộng và chiều sâu, hướng tới giải quyết những vấn đề tư tưởng ngay từ cơ sở; đổi mới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng cụ thể, thiết thực; đổi mới đồng bộ công tác khoa giáo theo hướng phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ, phục vụ đời sống và sản xuất cho toàn dân và thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp.

Qua tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, toàn ngành đã quyết liệt đổi mới về mặt tư duy, nhận thức, trong đó luôn xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, luôn đi trước, đi cùng và đi sau các nhiệm vụ chính trị, những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Trên cơ sở tổng kết, làm rõ một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 từ thực tiễn tỉnh Thái Bình đã góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nông thôn mới; giữ gìn, phát triển nền văn hóa, văn hiến của tỉnh; bổ sung, phát triển đường lối đổi mới của Đảng, tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Cũng trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh thời gian qua, Ban

Đổi mới công tác tuyên giáo của Đảng theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Tiến sĩ **NGUYỄN HỒNG CHUYỀN**
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trong những năm gần đây, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; trong đó, đã tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chủ trương lớn của tỉnh; giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững như nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Công tác tuyên truyền được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và triển khai nền nếp từ tỉnh đến cơ sở, có sự đổi mới cả ở bề rộng, chiều sâu, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Chủ trọng cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền kịp thời trong toàn ngành thông qua các hội nghị báo cáo viên, hệ thống văn bản hướng dẫn, tài liệu tuyên truyền, các bản tin phục vụ sinh hoạt hàng tháng cho các loại hình chi bộ trong toàn tỉnh.

Toàn ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục, giảng dạy lịch sử Đảng. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua tuyên truyền, quán triệt, học tập đã nâng cao nhận thức chính trị, khơi dậy tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh nội sinh đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ giúp cho cán bộ, đảng viên phương pháp nhận thức và tư duy khoa học, từ đó nâng cao năng lực công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và trang bị cho đội ngũ cán bộ các cấp phương pháp xử lý, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong tuyên truyền, triển khai quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, tuyên giáo các cấp đã không chỉ tham mưu cấp ủy triển khai kịp thời, đúng tiến độ theo kế hoạch mà còn chủ trọng tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ sở. Nâng cao chất lượng triển khai nghị quyết ở các cấp, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 từ thực tiễn tỉnh Thái Bình đã góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nông thôn mới; giữ gìn, phát triển nền văn hóa, văn hiến của tỉnh; bổ sung, phát triển đường lối đổi mới của Đảng, tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Cũng trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh thời gian qua, Ban



Các đồng chí: Đảng Trong Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và làm việc với Báo Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

thực tất yếu gặp phải cần chủ động vượt qua và dự báo tình huống tư tưởng tiêu cực có thể nảy sinh, nhất là những vấn đề mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng để chống phá trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết trong thực tiễn; phát hiện kịp thời, chủ động tham mưu các giải pháp giúp cấp ủy tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giữ vững khối đại đoàn kết ngay từ cơ sở, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời tăng cường hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa các nội dung chuyên đề hàng năm sát với thực tiễn địa phương. Đặc biệt, nhằm cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành sưu tầm, nghiên cứu và đã biên soạn bộ sách gồm 5 cuốn về Những lời dạy của Chủ tịch thực tiễn để có cơ sở giải đáp những vấn đề cán bộ, đảng viên đặt ra trong quá trình thảo luận, học tập. Trong triển khai nghị quyết, không chỉ làm rõ những quan điểm, chủ trương, những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà còn chú trọng làm rõ những thời cơ, thuận lợi có thể tận dụng để phát triển, những thách



Các đại biểu dự hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

Ảnh: THU THÚY

nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những kết quả cụ thể của việc học tập và làm theo Bác đã góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tinh thần đổi mới công tác khoa giáo theo hướng tăng cường mối quan hệ công tác giữa ban tuyên giáo và các ngành trong khối khoa giáo các cấp được chỉ đạo quyết liệt. Khối khoa giáo được xây dựng, củng cố, kiện toàn và hoạt động

nền nếp, hiệu quả với sự tham gia có trách nhiệm của nhiều ngành, đơn vị liên quan. Công tác khoa giáo thời gian qua đã tập trung vào việc nắm vững nội dung, phương thức hoạt động và mối quan hệ công tác thuộc lĩnh vực khoa giáo của Đảng; tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực, cụ thể và có hiệu quả cao. Bên cạnh việc duy trì nền nếp các hoạt động giao ban trong khối, sự phối hợp giữa các ngành, đơn vị trong khối với ban tuyên giáo các cấp được tăng cường, chặt chẽ hơn cả ở bề rộng và chiều sâu, nhất là trong phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân

dân mà mạng lưới công tác viên dư luận xã hội, các ngành trong khối phản ánh.

Nắm chắc quan điểm "cán bộ là gốc của mọi công việc", ngành Tuyên giáo Thái Bình đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, thường xuyên cập nhật kiến thức với tinh thần tự học, tự rèn qua thực tiễn nhằm nâng tầm đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Trong thời gian qua, toàn ngành đã tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng đoàn kết và đã tạo ra những sản phẩm từ tinh thần đoàn kết, tạo ra động lực mới cũng như tinh kỷ cương trong hoạt động chuyên môn của toàn hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở. Thông qua đó, cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành đã nhận thức rõ vị trí, vai trò của ngành Tuyên giáo, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao tính chủ động, tính trách nhiệm và tích cực tham gia làm công tác tư tưởng; kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách đối với đội ngũ làm công tác tuyên giáo.

Bên cạnh những kết quả đổi mới có hiệu quả, có chiều sâu, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo thời gian qua còn có những hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trong những năm tới, bối cảnh trong nước và quốc tế tiếp tục có những tác động sâu sắc cả về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức đan xen. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang hướng tới đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng với rất nhiều kỳ vọng. Trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục triển khai một số chủ trương lớn mang tính đột phá theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Vì vậy, ngành Tuyên giáo cần nhận thức và xác định rõ vị trí, vai trò của ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp về đặc điểm, tình hình của thời kỳ mới, từ đó thấy rõ hơn trong nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo của Đảng và trách nhiệm tham gia công tác tư tưởng của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Hai là, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong xã hội, bảo đảm sự ổn định

vững chắc trận địa tư tưởng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Ba là, nắm chắc phương thức lãnh đạo của Đảng, ngành Tuyên giáo cần chủ động trong công tác tham mưu cấp ủy ban hành các chủ trương lớn; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nhiệm vụ, giải pháp; bố trí lực lượng báo cáo viên có chất lượng đi đổi mới với kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, nêu cao tinh thần phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trước mắt, thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu; phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết; tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Bốn là, bám sát thực tiễn tình hình, tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng gắn với trách nhiệm cấp ủy và cả hệ thống chính trị, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội. Tăng cường thông tin, cổ vũ các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến.

Năm là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, lịch sử, truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Nâng cao nhận thức và ý thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước, phát huy các giá trị văn hóa, văn hiến, tinh thần tự hào về quê hương, có những đóng góp thiết thực cho công tác tuyên giáo Thái Bình. Đồng thời, đấu tranh chống những tư tưởng sai trái, những thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch để bảo vệ lý tưởng cách mạng, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ.

Sáu là, huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả mọi loại hình phương tiện, mọi lực lượng trong xã hội tham gia thực hiện các nhiệm vụ công tác tư tưởng.

Cũng có, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Tuyên giáo; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, công tác viên dư luận xã hội tham gia vào cuộc sống, trước mỗi buổi giảng nghị quyết, tối thiểu soạn bài thật kỹ, tùy vào từng đối tượng mà chuẩn bị giáo án cho phù hợp. Ngoài ra còn phải chuẩn bị tâm thế, nội dung truyền đạt ngắn gọn, sát thực tế để thu hút sự chú ý của người nghe. Không chỉ nói cho mọi người nghe, tôi còn lắng nghe ý kiến của mọi người để chủ động giải thích những vấn đề người nghe còn vướng mắc, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tôi cũng tham gia viết nhiều bài tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong từng thời điểm để người dân biết và thực hiện; có nhiều bài viết về gương người tốt, việc tốt tại địa phương để kịp thời động viên, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình.

Đồng chí Nguyễn Văn Điểu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ



Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, đặc biệt là trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Song song với việc tổ chức quán triệt, triển khai học tập đầy đủ chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm, tổ chức viết bài thu hoạch, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện đăng ký việc làm theo Bác. Hàng năm có trên 95% đảng viên trong huyện đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Để việc học và làm theo Bác đi vào thực chất và đạt hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị được huyện tập trung chỉ đạo thực hiện thường xuyên, nền nếp; đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, điển hình tiêu biểu vào dịp kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh hàng năm. Nhờ vậy, việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Thư



Thời gian qua, công tác dư luận xã hội luôn được Ban Tuyên giáo Huyện ủy chú trọng thực hiện với nhiều hình thức đa dạng: thường xuyên phân công cán bộ đi cơ sở nắm tình hình; phối hợp với các đồng chí thành viên tổ công tác viên dư luận xã hội từ huyện đến cơ sở nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đúng thời gian quy định. Thông qua công tác viên dư luận xã hội đã nắm bắt kịp thời các luồng dư luận xã hội trong những việc phát sinh ở cơ sở trên các lĩnh vực sản xuất, môi trường, nông thôn mới... Điển hình là dư luận xã hội về tình hình biên chế cán bộ ở cơ sở; về đợt phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; giải tỏa, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, các công trình vi phạm trên sông Tô qua địa bàn xã Vũ Hội và một số vụ việc phát sinh ở xã Xuân Hòa, xã Duy Nhất... Qua năm dư luận xã hội sẽ giúp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm công tác tư tưởng và sự đồng thuận trong xã hội.

Ông Nguyễn Thế Thống, báo cáo viên Đảng bộ xã Chí Hòa (Hưng Hà)



Đến nay tôi đã có 27 năm làm báo cáo viên Đảng bộ xã. Nhiệm vụ của tôi là giúp Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thời gian qua, tôi luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Đảng ủy xã để hoàn thành nhiệm vụ. Để chủ trương, nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, trước mỗi buổi giảng nghị quyết, tôi đều soạn bài thật kỹ, tùy vào từng đối tượng mà chuẩn bị giáo án cho phù hợp. Ngoài ra còn phải chuẩn bị tâm thế, nội dung truyền đạt ngắn gọn, sát thực tế để thu hút sự chú ý của người nghe. Không chỉ nói cho mọi người nghe, tôi còn lắng nghe ý kiến của mọi người để chủ động giải thích những vấn đề người nghe còn vướng mắc, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tôi cũng tham gia viết nhiều bài tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong từng thời điểm để người dân biết và thực hiện; có nhiều bài viết về gương người tốt, việc tốt tại địa phương để kịp thời động viên, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình.